



คณะอนุฯ ด้านสื่อมวลชนฯ วุฒิสภา พิจารณา เรื่อง “ความรับผิดชอบของกระบวนการทำข่าว”

คณะอนุกรรมการศึกษาความรับผิดชอบของกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง ในการนำเสนอข่าว กรณีผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่ได้มีการกระทำและใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ในการสัมภาษณ์บุคคลจากแหล่งข่าว



นายจิตรรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ



นายวิรัตน์ เกียมมงคล อนุกรรมการ



นายworngki ลิ้มปิยะกุล อนุกรรมการ



นายไตรรงค์ นามะรัตน์ อนุกรรมการ



นางสาววิวรรณ จตุรพิพร อนุกรรมการ



นายสุระ เกษะนะกุล อนุกรรมการ



นางสาววันันท์ คงคราญ อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิชญา สัจจาศิลป์ อนุกรรมการ



นายระวี ตะวันธรงค์ อนุกรรมการ



นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นายประเทภ สุจริตกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นางสาวสุกานดา ศรีประภ อนุกรรมการและเลขานุการ



ดร.ปิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกาเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ความรับผิดชอบของกระบวนการทำข่าว”

โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. ในการพิจารณาการศึกษาของคณะอนุกรรมการ เห็นว่า ควรกำหนดกรอบการพิจารณาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ว่าได้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลแหล่งข่าวอย่างไร รวมทั้งสื่อมวลชนได้มีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและให้มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองทำข่าวด้วย ซึ่งจะส่งผลให้สื่อมวลชนมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
๒. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาการศึกษา คือ กระบวนการกลั่นกรองข่าวในชั้นของบรรณาธิการข่าว เนื่องจากเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณะแล้ว บรรณาธิการข่าวจะมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข่าวว่าควรให้มีการเผยแพร่ข่าวนั้น ๆ หรือไม่อย่างไร ดังนั้น ในการศึกษา เรื่อง “ความรับผิดชอบของกระบวนการทำข่าว” เห็นว่าคณะอนุกรรมการจึงควรศึกษาทั้งกระบวนการในการทำข่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรวบรวมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำผลการพิจารณาการศึกษาต่อไป